

## 5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว

นำเสนอเมื่อ : 8 ก.ค. 2559

### 5 วิธีชำระหนี้ กยศ. ให้หมดอย่างรวดเร็ว

จำนวนเงินกู้ยืม กยศ. ที่แต่ละนักเรียนและนักศึกษาได้กู้ยืมมานั้นมีจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ บางคนก็เกือบแสนบาท แต่บางคนก็หลายแสนเลยทีเดียว และเงินกู้ยืมนี้เองที่ทำให้หลายคนเมื่อจบออกมาแล้วต่างพากันหาเงินใช้หนี้กันจ้าละหวั่น เพราะนอกจากจะค่ากินอยู่ของตัวเอง คารถเพื่อเดินทางไปทำงานมันก็แทบไม่พอใช้แล้ว ถ้าต้องมาจ่ายหนี้ กยศ. อีกก็คงจะโหดเลือดไม่ใช่น้อย วันนี้ MoneyGuru.co.th จึงเอาวิธีการหาเงินเพื่อไปใช้หนี้ กยศ. มาฝากกับน้อง ๆ ทุกคนคะ

#### หารายได้มากขึ้น

งานประจำของหลายคนที่ทำอยู่ตอนนี้อาจให้เงินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ดังนั้นการหารายได้เพิ่มเติมจึงนับว่าเป็นวิธีแรกที้อง ๆ ควรคำนึงถึง แต่ก็มีหลายคนเลยนะคะที่เขหาหารายได้เสริมจนได้เงินมากกว่างานประจำเสียอีก ดังนั้นการเริ่มหารายได้เสริมเสียตั้งแต่ตอนนี้จึงเป็นทางออกแรกที่น่าสนใจไม่น้อยคะ

#### เริ่มหางาน

และสำหรับใครที่ยังเรียนไม่จบก็ไม่ต้องกังวลไปคะ เพราะตอนเรียนนี้แหละที่น้อง ๆ สามารถเริ่มหางานทำและเริ่มเก็บเงินเพื่อใช้หนี้ กยศ. ไปได้เลย พอเรียนจบออกมาน้อง ๆ จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะหาเงินใช้หนี้ กยศ. ไม่ทันไงคะ

#### ทำงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณนับว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง บางคนมีการจัดทำงบประมาณมากมายเช่น งบประมาณสำหรับท่องเที่ยว งบประมาณสำหรับประกันภัยรถยนต์ งบประมาณสำหรับอาหาร แล้วจะเป็นไรไปหากน้อง ๆ จะเพิ่มงบประมาณสำหรับค่า กยศ. เพิ่มขึ้นมาอีกงบหนึ่ง

#### ลดรายจ่าย

อย่างไรก็ตาม หากน้อง ๆ ไม่สามารถมีเงินจนสามารถจัดทำงบประมาณสำหรับจ่ายค่า กยศ. ได้ การลดรายจ่ายก็เป็นอีกทางหนึ่งที่น้อง ๆ สามารถทำได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่พักไปอยู่ในที่ที่ถูกกว่านี้ การใช้รถสาธารณะแทนการขับรถไปทำงาน หรือการทำอาหารทานเองก็สามารถช่วยลดรายจ่ายได้เช่นกันคะ

#### เลือกวิธีชำระเงิน

น้อง ๆ สามารถเลือกวิธีการชำระหนี้ได้ซึ่งมีทั้งรายปีและรายเดือน โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี เมื่อน้อง ๆ เลือกวิธีการชำระหนี้ได้แล้ว น้อง ๆ จะได้รับตารางการผ่อนชำระหนี้จากธนาคารเพื่อน้อง ๆ จะได้นำเงินเข้าบัญชีก่อนวันครบกำหนดชำระของทุกปีคะ

สำหรับน้อง ๆ ที่เลือกการชำระแบบรายปี น้อง ๆ

ต้องแจ้งความประสงค์หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ โดยต้องนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5  
กฎกฏาคมของทุกปี หรือก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน (กรณีชำระหนี้เป็นรายเดือน) ทั้งนี้ น้อง ๆ  
ต้องมีเงินในบัญชีมากพอกับต้นเงินงวดที่ต้องชำระ กับงวดที่ค้างชำระ (หากมี) และดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ (หากมี)

สำหรับในส่วนของการชำระหนี้ก่อนกำหนด น้อง ๆ สามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ  
ทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา หรือช่วงระยะเวลาปลอด หนี้ 2 ปีได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ยค่ะ

และหากท่านใดอยากจะสอบถาม [ข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์](#) สามารถติดต่อมาได้ที 02 653 0020  
หรือกด [Subscribe](#) เพื่อติดตามข่าวสารเรื่องรถยนต์และการเงินจาก [MoneyGuru.co.th](#) ได้เลยคะ  
เราจะส่งความรู้และสาระต่าง ๆ ไปให้ทางอีเมลทุก ๆ สัปดาห์